

Tinh Cao

Thờ Ba CN29TN-A

SỜ NG VÀ CHIA SỜ LỜ i Chúa

Bài ĐỜ c I: (Năm II) Ep 2, 12-22

"Chính NgỜ i là sỜ bình an cỜ a chúng ta, NgỜ i đã làm cho đôi bên nên mỜ t".

Trích thờ Thánh Phaolô Tông đỜ gỜ i tín hỜ u Êphêxô.

Anh em thân mỜ n, khi Ờ y anh em không có ĐỜ c Kitô, anh em bỜ đỜ t ra ngoài cỜ ng đỜ ng Israel, anh em là nhỜ ng ngỜ i xa lỜ đỜ i vỜ i nhỜ ng giao Ờ c, không đỜ c cỜ y trông lỜ i hỜ a và cũng không đỜ c biỜ t Thiên Chúa Ờ cỡi đỜ i này. XỜ a kia anh em là nhỜ ng kỜ xa, thì nay trong ĐỜ c Giêsu Kitô, anh em đã nên gỜ n nhỜ bỜ u huyỜ t cỜ a NgỜ i. Chính NgỜ i là sỜ bình an cỜ a chúng ta, NgỜ i đã làm cho đôi bên nên mỜ t, đã phá đỜ bỜ c tỜ ng ngăn cách, tiêu điỜ t sỜ hỜ n thù trong thân xác cỜ a NgỜ i, tỜ c là bãi bỜ lỜ luỜ t cũ vỜ i nhỜ ng thờ lỜ , đỜ kiỜ n tỜ o cỜ hai nên mỜ t ngỜ i mỜ i, đem lỜ i bình an, dùng thờ p giá giỜ i hoà hai dân tỜ c trong mỜ t thân thờ vỜ i Thiên Chúa. NỜ i NgỜ i, mỜ i thù nghỜ ch đã bỜ tiêu điỜ t, và NgỜ i đã đỜ n loan báo Tin MỜ ng bình an cho anh em là nhỜ ng kỜ xa, và bình an cho nhỜ ng kỜ gỜ n. Và chính nhỜ NgỜ i mà chúng ta đôi bên đỜ c đỜ n gỜ n Cha trong cùng mỜ t ThỜ n Trí.

Vì vỜ y, anh em không còn là khách trỜ và khách qua đỜ đỜ ng nỜ a, nhỜ ng là ngỜ i đỜ ng hỜ ng vỜ i các Thánh và là ngỜ i nhà cỜ a Thiên Chúa: anh em đã đỜ c xây đỜ ng trên nỜ n tỜ ng các Tông đỜ và các Tiên tri, có chính ĐỜ c Giêsu Kitô làm đá góc tỜ ng. Trong NgỜ i, tỜ t cỜ toà nhà đỜ c xây đỜ ng cao lên thành đỜ n thánh trong Chúa; trong NgỜ i, cỜ anh em cũng đỜ c xây đỜ ng làm mỜ t vỜ i nhau, đỜ trỜ thành nỜ i Thiên Chúa ngỜ trong Thánh ThỜ n.

Đó là Lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Đáp: Chúa phán bẻ o vỡ sỡ bình an cho dân tớ c Ngỏ i (c. 9).

Xỏ ng: 1) Tôi sỡ nghe Chúa là Thiên Chúa cớ a tôi phán bẻ o đi u chi? Chớ c hỡ n Ngỏ i sỡ phán bẻ o vỡ sỡ bình an. Vâng, ỡ n cỡ u đờ Chúa gỡ n đờ n cho nhỡ ng ai tôn sỡ Chúa, đờ vinh quang Chúa ngỡ trỡ trong đờ t nỡ c chúng tôi. - Đáp.

2) Lòng nhân hỡ u và trung thành gỡ p gỡ nhau, đờ c công minh và sỡ bình an hôn nhau âu yỡ m. Tỡ mỡ t đờ t, đờ c trung thành sỡ nỡ ra, và đờ c công minh tỡ trỡ i nhìn xuỡ ng. - Đáp.

3) Vâng, Chúa sỡ ban cho mỡ i đi u thiỡ n hỡ o, và đờ t nỡ c chúng tôi sỡ sinh bông trái. Đờ c công minh sỡ đi trỡ c thiên nhan Chúa, và ỡ n cỡ u đờ theo sau lờ t bỡ c cớ a Ngài. - Đáp.

Alleluia: Ga 17, 17b và a

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Lỡ i Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sỡ thỡ t". - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 12, 35-38

"Phúc cho đờ y tỡ nào khi chỡ vỡ còn thỡ y tỡ nh thỡ c".

Tin Mỡ ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ rằng: "Các con hãy thắp đèn, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đi chợ đi ăn củi về, để khi chợ về gõ cửa, thì mở ngay cho chợ. Phúc cho người đi chợ nào khi chợ về còn thắp đèn như thế. Thắp đèn cho các con, chớ tắt đèn, xếp chúng vào bàn ăn, và đi làm việc của chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chợ về mà gõ cửa thắp đèn, thì phúc cho các đi chợ".

Đó là lời Chúa.

Suy Nghiệm Lời Chúa: SỜ NG TỜ NHỜ THỜ C

Chợ mà cũng không có chìa khóa vào nhà... phải gõ cửa chợ mở ra cho

Trong Bài Phúc Âm cho Thứ Ba Tuần XXIX Tháng Năm hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta thấy hình ảnh người đi chợ về mở cửa chợ cho người công chính sẵn lòng tin nhận, qua hình ảnh Người nói về các môn đồ của Người sau đây:

"Các con hãy thắp đèn, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đi chợ đi ăn củi về, để khi chợ về gõ cửa, thì mở ngay cho chợ. Phúc cho người đi chợ nào khi chợ về còn thắp đèn như thế. Thắp đèn cho các con, chớ tắt đèn, xếp chúng vào bàn ăn, và đi làm việc của chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chợ về mà gõ cửa thắp đèn, thì phúc cho các đi chợ".

Người công chính sẵn lòng tin nhận đây, theo lời Chúa dạy trong Bài Phúc Âm hôm nay, trước cửa chợ và trên chợ, đó là mở cửa chợ cho người luôn có thái độ "tôn trọng", bằng cách "thắp đèn" (hy sinh, bỏ mình, làm cho bản thân) và "cầm đèn cháy sáng trong tay" (cây đèn đức tin cháy lên để mở cửa chợ cho người), như đó, họ mới có thể tiếp nhận chợ cửa hàng khi người đi chợ gõ cửa "đi ăn củi về".

Kính nghiệm sẵn lòng mở cửa cho chợ mới khi Kitô hữu sẵn lòng buông thả theo bản tính tự nhiên, không khép cửa, không hãm mình, không "thắp đèn", thì họ sẽ gặp khó khăn tránh đó là người đèn đức tin

cổa hổ không thổ hay khó lòng cháy sáng đổ c, vì ngổ n đờn này bổ đờm mê nhổ c đổ c và tính mê nổ t xổ u cổa hổ đổ p tổ t mổ t bổ ng đổ mổ i thổ tổ i lổ i cổa hổ.

Vổ thổ i giổ chổ cổa hổ trổ vổ mà hổ không "tổ nh thổ c" không thổ đờn nhổ n Ngổ i, là vì thổ i giổ y không đổ đờn trổ c hay ngay giổ a ban ngày, song vào "canh hai hoổ c canh ba", (nghổa là vào khoổ ng "nổ a đờm" nhổ trong đổ ngôn 10 trnh nổ - Mathêu 25:6 - "canh hai" tổ 9 giổ tổ i tổ i nổ a đờm "hay canh ba" tổ nổ a đờm tổ i 3 giổ sáng), mổ t thổ i giổ vổ a đờm tổ i vổ thổ i gian vổ a buổ n ngổ vổ nhôn gian.

Thổ i đổ m đổ c Chổa Giổsu khuyờn các môn đổ cổa Ngổ i phổ i "tổ nh thổ c" trong bài Phổc Âm hỏm nay đờy có thổ hiổ u vổ thổ i đổ m Ngổ i tỏi giáng, Ngổ i đổ n lổ n thổ hai, thổ i đổ m Ngổ i "ăn cổ i vổ", nghổa là thổ i đổ m xổ y ra sau khi Ngổ i nhổ p thổ (đổ hiổ p nhổ t nờn mổ t vổ i nhôn lổ i nổ i ngổi vổ hai bổ n tính cổa Ngổ i) cũng nhổ sau khi Ngổ i cổ u thổ (nhổ đổ đờ đã phỏt sinh ra mổ t Nhiổ m Thổ Giỏo Hổ i hiổ n thổ cổa Ngổ i trờn cầ Thỏnh Giỏ).

Nổ u "nhổ ng đờ y tổ nào khi chổ vổ cò n thổ y tổ nh thổ c" đổ có thổ nghờnh đờn Ngổ i và tiổ p nhổ n Ngổ i nhổ Ngổ i mong muổ n, nghổa là hổ cò n nhổ n biổ t Ngổ i, nhổ Ngổ i tổ mình ra cho hổ, thổ phổc cho hổ, bổ i vì hổ chổ ng nhổ ng gổ p lổ i Ngổ i, mà nhổ t là cò n đổ c hiổ p nhổ t nờn mổ t vổ i Ngổ i, "đổ c thỏng phổ n vổ i Thờy" (Gioan 13: 8), đổ n đổ: "chổ sổ thổ t lổ ng, xổ p chổng vào bần ăn, và đổ lổ i hổ u hổ chổng", nhổ Ngổ i cũng đờ thổ c sổ thổ t lổ ng và hổ mình xuổ ng rổ a chôn cho mổ i và mổ i tỏng đổ trong Bổ a Tiổ c Ly ngày xổ a (xem Gioan 13:4-5), nghổa là đổ c Ngổ i "yờu cho tổ i cũng" (Gioan 13:1) đổ nhổ đổ các môn đổ cổa Ngổ i có thổ sinh muổn và nỏ hoa trỏi trong hổ và qua hổ.

Nguyờn viổ c chổnh chổ cũng không có chổa khỏa mà phổ i "gổ cổ a" đổ đờ y tổ cổa mình mổ cổa cho mà vào trong nhỏ, hay cho dù chổ có chổa khỏa chổng nổ a mà cũng không tổ đổ ng mổ vào, đờ cho thổ y ngổ i chổ này rổ t tỏn trổ ng đờ y tổ cổa mình, và hoàn toản tin tổ ng đờ y tổ cổa mình. Đổ n đổ, có thổ nỏi, ông đờ cho đờ y tổ đổ c quyổ n làm chổ, thay ông làm chổ trong thổ i gian ông đổ vổ ng. Phổ i chổng đờ đờy bao gổ m cổ ý nghổa quyổ n bính cổa riờng vổ lỏnh đổ o Phờô và các vổ thổ a kổ ngỏi là các vổ giỏo hoàng trong giờng thổ i gian đổ c trao cho "chổa khỏa Nổ c Trổ i" (Mathêu 16:19), cũng nhổ cổa chổng các tỏng đổ và các vổ giỏm mổ c thổ a kổ các ngỏi trong viổ c đờng mổ (Mathêu 18:18).

Thổ t vổ y, "chổ sổ thổ t lổ ng, xổ p chổng vào bần ăn, và đổ lổ i hổ u hổ" "nhổ ng đờ y tổ nào khi chổ vổ cò n thổ y tổ nh thổ c", thỏnh phổ n đờ y tổ làm công cho chổ, hoàn toản không xổ ng đờng đổ c chổ yờu thổ ng quỏ nhổ vổ y, bổ i thôn phổ n cổa hổ chổ ng nhổ ng không ngang hàng vổ i chổ

nhờ bẻ n hủ hay thân nhân ruốt thốt, mà còn là mốt tởo vốt tởi lờ xủ xa vô cùng hèn hủ trờ c nhân Ngờ i là Thiên Chúa cở a hủ nủ a.

Thờ nhờ ng, vủ n đờ đờ c đờ t ra đờ đây là tởi sao Chúa thích tởi vào lúc đen tởi ("canh hai hoởc canh ba"), mà đen tởi ám chỏ ma quỏ, gian đỏi, chỏt chỏc? Trờ c hỏt, Chúa không thích đêm tởi, mốt tình trờ ng chỏ nỏi loài tởo vốt bốt toàn, nhỏt là nỏi thành phỏn hỏ đỏ, bao gỏm cỏ thiên thỏn sa đỏa và loài ngỏi, Ngỏi không thích nhờ ng gì là gian ác, đỏi trá, phỏn lỏi vủ i bẻ n tính chân thỏt và toàn thiỏn cở a Ngỏi.

Bỏi vủ y, sỏ đờ Chúa hay đỏn vào lúc đêm tởi là vì đờ cỏ u đờ con ngỏi cho khỏi "quỏn lỏ c tởi tởm" (Colose 1:13) là tởi lỏi và sỏ chỏt, bỏi "con ngỏi thích tởi tởm hỏn ánh sáng" (Gioan 3:19), thích đờ ng rỏ ng hỏn vào cở a hỏ p (xem Mathêu 7:13-14), thích sỏ ng theo bẻ n tính tở nhiên buỏng thỏ hỏn là "thỏt lỏ ng" hy sinh hỏm mình khỏ chỏ, không dám chỏ p nhỏn ánh sáng là tởt cỏ sỏ thỏt vủ mình, không sỏ ng theo đờ c tin nhỏ "cỏ m đờn sáng trong tay".

Nhỏ thỏ, bốt cỏ khi nào cuỏ c đỏi cỏ a Kitỏ hỏ u cỏ m thỏ y tởm tởi nhỏt, khỏn khỏ nhỏt, gian nan nhỏt, hỏ u nhỏ chỏ ng còn lỏi thoát, trờ c mốt chỏ còn tuyỏt vỏ ng, thì chính bỏ y giỏ lỏi là lúc rỏt thích thuỏn đờ "Thiên Chúa là ánh sáng" (1Gioan 1:5) tỏ mình ra, miỏn là Kitỏ hỏ u biỏt mình hoàn toàn bốt lỏ c, chỏ ng còn biỏt trông cỏ y vào ai, ngoài mốt mình Đờ ng Tỏi Cao có thỏ cỏ u mình, Vỏ Thiên Chúa hỏ ng sỏ ng đỏ hoàn toàn chiỏn thỏ ng tởi lỏi và sỏ chỏt là hỏ u quỏ cỏ a tởi lỏi nỏi Con cỏ a Ngỏi, Đờ ng đỏ tỏ cỏi chỏt sỏ ng lỏi, nghĩa là đỏ tỏ tởi tởm xuỏt hiỏn, chỏ không phỏi tỏ cuỏ c biỏn hình trên Núi Tabor, tỏ c là Ngỏi cỏ ý đờ tởi tởm bao phỏ Ngỏi, sát hỏi Ngỏi, đờ tỏ ngay trong lòng cỏ a tởi tởm tởi lỏi và sỏ đỏ y Ngỏi bẻ ng sáng lên, khiỏn tởi tởm bao trùm Ngỏi bẻ tan biỏn mốt, nhỏ hình nhỏ đỏ y nghĩa này nỏi nghi thỏ c thỏ p sáng ngay trong tởi tởm trờ c Lỏ Vỏ ng Phỏ c Sinh cỏ a Giỏo Hỏi.

Trong Thỏ gỏi Giỏo đờn Epheso đờ Bài Đờ c 1 hôm nay, Thánh Phaolỏ đỏ nhỏc nhỏ Kitỏ hỏ u dân ngoỏi tình trờ ng sỏ ng trong bình an, thỏ bình an đờ c Chúa Kitỏ Phỏ c Sinh ban cho các môn đờ cỏ a Ngỏi sau khi Ngỏi tỏ trong cỏi chỏt sỏ ng lỏi, mốt thỏ bình an phỏ c sinh chỏ ng nhỏ ng giúp hỏ có thỏ làm chỏ bẻ n thân mình, mà còn làm chỏ thỏ gian và ma quỏ nủ a, làm chỏ tởt cỏ mỏi sỏ xỏ y ra trong đỏi mình, chỏ không hay hay hỏn là bẻ chúng làm bốt an, nhỏ thỏ hỏ luôn sỏ ng trờ c nhân Thiên Chúa, sỏ ng trong bàn tay quan phòng vô cùng thỏn linh cỏ a Thiên Chúa. Đỏi vủ i hỏ thì lúc nào Chúa cũng đỏn, vỏ Chúa đờng đờ cùng hỏ, đờ ng hành vủ i hỏ, vì hỏ luôn biỏt "tỏ nh thỏ c" bẻ ng cách "cỏ m đờn sáng trong tay".

"Chính Ngỏi là sỏ bình an cỏ a chúng ta, Ngỏi đỏ làm cho đôi bên nên mốt, đỏ phá đờ bẻ c

tờ ng ngăn cách, tiêu đi t sờ hờ n thù trong thân xác cờ a Ngờờ i, tờ c là bãi bờ lờ lu t cũ vờ i nhờ ng thờ lờ , đờ kiờ n tờ o cờ hai nên mờ t ngờờ i mờ i, đem lờ i bình an, dùng thờ p giá giờ i hoà hai dân tờ c trong mờ t thân thờ vờ i Thiên Chúa. Nờ i Ngờờ i, mờ i thù nghờ ch đờ bờ tiêu đi t, và Ngờờ i đờ đờ n loan báo Tin Mờ ng bình an cho anh em là nhờ ng kờ xa, và bình an cho nhờ ng kờ gờ n. Và chính nhờ Ngờờ i mà chúng ta đôi bên đờ c đờ n gờ n Cha trong cùng mờ t Thờ n Trớ".

Bình an chính là hoa trái cờ u đờ cờ a Chúa Kitô Phờ c Sinh cũng nhờ cờ a "Chúa Thánh Thờ n là Đờ ng ban sờ sờ ng", nghĩa là Thiên Chúa muờ n ban cho con ngờờ i bình an, ngay khi Con cờ a Ngài xuờ ng thờ (xem Luca 2:13), nhờ t là sau khi Con cờ a Ngài sờ ng lờ i tờ trong kờ chờ t. Và đờ là lý do câu hờ a cờ a Bài Đấp Ca hôm nay mờ i có câu: "Chúa phán bờ o vờ sờ bình an cho dân tờ c Ngờờ i". Thờ nhờ ng, tình trờ ng hay tâm trờ ng bình an là hoa trái cờ a nờ cờ u đờ đờ đây chờ cờ m nghiờ m thờ y bờ i nhờ ng ai biờ t kính sờ Chúa và trung tín mà thôi, đứng nhờ nhờ ng ý thờ c cờ a Thánh Vờ nh 84 trong Bài Đấp Ca hôm nay:

1) Tôi sờ nghe Chúa là Thiên Chúa cờ a tôi phán bờ o điờ u chi? Chờ c hờ n Ngờờ i sờ phán bờ o vờ sờ bình an. Vâng, nờ cờ u đờ Chúa gờ n đờ n cho nhờ ng ai tôn sờ Chúa, đờ vinh quang Chúa ngờ trờ trong đờ t nờ cờ chúng tôi.

2) Lòng nhân hờ u và trung thành gờ p gờ nhau, đờ c công minh và sờ bình an hôn nhau âu yờ m. Tờ mờ t đờ t, đờ c trung thành sờ nờ ra, và đờ c công minh tờ trờ i nhìn xuờ ng.

3) Vâng, Chúa sờ ban cho mờ i điờ u thiờ n hờ o, và đờ t nờ cờ chúng tôi sờ sinh bông trái. Đờ c công minh sờ đi trờ c thiên nhan Chúa, và nờ cờ u đờ theo sau lờ t bờ c cờ a Ngài.

Đaminh Maria Cao Tờ n Tĩnh, BVL. Nờ u có thờ xin nghe chia sờ theo cờ m hờ ng hờ n là đờ c lờ i bài chia sờ trên

TN.XXIXL-3.mp3

--

